

Cuối đời lần thân

ngâm về chữ TỬ

trong Mệnh Học

của người xưa

Lê Thư

Những bậc cha mẹ, tuổi thọ ngoài 70, và còn kéo dài tuổi thọ hơn nữa, có nhiều yếu tố, nhưng yếu tố hàng đầu vẫn là con cái. Tại sao như vậy? Xin dẫn chứng:

Chữ TỬ được coi rất trọng như chữ PHÚC và coi TỬ như PHÚC, trong khoa Mệnh Số Học của người xưa. Về ngữ nghĩa trong tự điển, chữ Tử là con, cả trai lẫn gái, còn có nghĩa tôn quý, tiếng xưng hô trọng vọng chỉ các bậc đức hạnh cao, học vấn rộng

như Khổng Tử, Mạnh Tử. Con cháu gọi thế hệ trước là Tiên Tử, vợ gọi chồng là Ngoại Tử, chồng gọi vợ là Nội Tử, đều là những tiếng xưng hô tôn quý, kính trọng nhau. Còn nhiều nghĩa nữa nhưng kể ra sợ ra ngoài đề.

Không phải ngẫu nhiên mà trong khoa Tử Vi khi xét về ba đại vận trong đời người, từ lúc trẻ đến trưởng thành rồi lúc về già, đã nói: Ấu vận khán Phụ Mẫu, Trung vận khán Phu Thê, Lão vận khán Tử Tức. Tức là muốn xem lúc thiếu thời sướng khổ, may mắn hay bất hạnh thì phải xem cung Phụ Mẫu. Cung Phụ Mẫu có Lộc Tinh và Quý Tinh chắc chắn đứa trẻ được nuôi dưỡng, săn sóc trong một môi trường tốt đẹp. Ở tuổi trưởng thành, nếu được chồng hoặc vợ tốt hỗ trợ thì chắc chắn góp phần đắc lực trên đường đời. Hạnh phúc gia đình đóng góp đến 90% sự thành công của một người. Về tuổi già, sung sướng hay khổ sở, thọ được hay không, gần như 100% nhờ con cái tốt, hiếu thảo. Cung Tử Tức xấu thì hoặc không con hoặc có con mà con bất hiếu bỏ rơi, chắc chắn tuổi già sẽ héo hắt vì buồn bã mà giảm thọ. Câu đức kết dân gian "Trẻ cậy cha, già cậy con" xét ra thời nào cũng đúng, ở xã hội nào cũng đúng. Ngay ở xã hội Tây Phương, trọng tự do cá nhân, con cái đến tuổi trưởng thành thường

ít sống gần cha mẹ và bố mẹ cũng dọn sẵn con đường vào sống trong nhà dưỡng lão (Nursing Home hoặc Health Care Center.) Nhưng có vào các trung tâm người già này mới thấy nỗi khắc khoải của các bậc cha mẹ già mong mỗi con cái đến thăm nom da diết như thế nào. Nhiều cụ luôn miệng kêu: Tôi muốn về nhà ! Vì ở nhà già, y tá có săn sóc tốt đến đâu, thuốc thang có đầy đủ đến đâu, cũng không thay thế được phương thuốc tinh thần rất mạnh là được sống gần gũi con cháu. Trong nhà già dù được tổ chức khéo léo tốt đẹp vẫn không thể có được một bầu không khí ấm cúng gia đình trong những bữa cơm chiều quây quần đủ cả ông bà, cha mẹ, con cái, cháu chắt.

Trong Khoa Bát Tự tức Tám chữ CAN và CHI của năm, tháng, ngày, giờ sinh của một con người, lấy Can Chi của ngày sinh làm Nhật Nguyên hay Nhật Chủ tức bản thân một đời người, với Chi của tháng sinh để nhìn ra thể mạnh, thể yếu của bản thân qua năm cường độ VƯỢNG-TƯỚNG-HUÛ-TỬ theo nguyên tắc:

Được HUYNH là VƯỢNG

Được TỬ là TƯỚNG

Được PHỤ là HUÛ

Được QUAN là TỪ

Được TÀI là TỬ

So sánh giữa CAN của ngày sinh với CHI của tháng sinh, từ tháng sinh Xuân Hạ Thu Đông, dùng Ngũ Hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ để luận ra Vượng Tướng Hưu Tù và Tử. Ví dụ:

- Ngày sinh Giáp Dần, tháng sinh Tân Mão (tức tháng Hai mùa Xuân) thì Giáp thuộc Mộc, Mão cũng thuộc Mộc là đồng hành Mộc tức là Huynh thì Nhật Chủ Giáp ở thế Vượng.

- Ngày sinh Giáp Dần, tháng sinh Tân Hợi (tức tháng 10) thì Giáp thuộc Mộc được Tháng 10 thuộc Thủy sinh, Thủy dưỡng Mộc, thì Giáp được thế Tử tức là Tướng.

- Ngày sinh Giáp Dần, tháng sinh Mậu Ngọ (tức tháng 5) thì Giáp Mộc sinh ra Ngọ Hỏa tức Giáp ở thế TỬ tức là thế Tù.

Do đó VƯỢNG- TƯỚNG là mạnh, là được mùa sinh. HƯU- TÙ- TỬ là yếu, là không được mùa sinh. Vì suy theo lẽ Dịch thì:

A- Vượng giả tiến nhi đương lệnh, cực thịnh chi vật dã, kỳ thoái phản tốc.

Tức là: Vương là đã tiến lên cực thịnh nhưng xuống cũng mau.

B- Tướng giả tương lai giả tiến, phương trường chi khí, kỳ tiến vô nhai dã.

Tức là: Tướng thì còn đà tiến trong tương lai ví như khí đương đi lên, đường tiến còn dài.

Như vậy, Khoa Bát Tự trọng Thế TỬ hơn Thế HUYNH. Mà TỬ là con cái, giòng dôi, là thân cận, là dài lâu. Yếu tố TỬ là con cái vẫn được xem là đẹp nhất, tốt nhất so với các yếu tố khác.

Cũng với năm yếu tố này, trong khoa BỐC DỊCH, yếu tố TỬ còn được coi là PHÚC ĐỨC, ngoài nghĩa con cháu còn được xem là Đồ Đệ, là Thuốc Thang. Do đó, khi xem một Quẻ hỏi về bệnh tật, Dịch khuyên: Tiên khan TỬ - Thứ khan DỤNG. Tức là đầu tiên phải tìm xem Tử có hiện ra không, nếu không có mới tìm đến Dụng Thần. Vì Tử là Phúc Đức, cũng là con cái mới khắc trị được QUAN chi bệnh tật vì TỬ khắc QUAN. TỬ vững, tức PHÚC ĐỨC vững thì Mệnh vững mà không nguy.

Dịch cũng nói: Thế trị QUAN nan trị - Thân lâm TỬ khả y. Nghĩa là: Thế có Quan-Quy đóng thì bệnh nan trị, khó chữa lành. Còn thấy TỬ rơi vào Thân thì

chữa được, gặp thầy gặp thuốc vì TỬ chính là PHÚC ĐỨC vậy.

Căn cứ vào SINH và KHẮC của vòng Lục Thân: Huynh sinh Tử, Tử sinh Tài, Tài sinh Quan, Quan sinh Phụ, Phụ sinh Huynh và Huynh khắc Tài, Tài khắc Phụ, Phụ khắc Tử, Tử khắc Quan và Quan khắc Huynh mà luận đoán.

Như khi xem một quẻ cầu Tài, Dịch cũng bảo cần tìm xem yếu tố TÀI và TỬ có xuất hiện trong quẻ không vì: TÀI vi BẢN tức vốn liếng và TỬ vi LỢI tức lợi nhuận.

Do đó mà:

- Tài Không tử tuyệt vô cứu, tổng vô tâm. Tức là Tài bị Không Vương (không có Nguyên thần) và Tử lâm tuyệt địa thì không gì cứu được, sẽ không như ý, không cầu tài được. Hoặc:

- Tử động sinh Tài, Huynh hựu động gia cát. Tức là: Tử động sinh Tài và Huynh động sinh Tử và Tử lại sinh Tài. Thế là cầu tài được và tốt.

Trong một quẻ Dịch có vị trí của Thế tức là Bản Thân người xem. Dịch bảo: Tử tri Thế tất Tử hiếu. Tức là thấy Tử đóng ở Thế thì bản thân là người hiếu thảo và cũng gặp con cái hiếu thảo.

Như vậy rõ ràng Dịch coi trọng Lục Thần TỬ tức là con cái vì đây chính là PHÚC ĐỨC vậy. Và đủ thấy Mệnh Số học của người xưa coi trọng TỬ tức con cái đến mức nào. TỬ hay PHÚC ĐỨC đứng đầu trong 5 điều may mắn của con người, theo quan niệm Á Đông. Còn gọi là NGŨ PHÚC TẬP TUỜNG: PHÚC_LỘC_THỌ_KHANG_NINH. Hay giản đơn hơn, khiêm tốn hơn trong 3 chữ thôi: Phúc Lộc Thọ !

Trong 3 ông tiêu biểu, ông PHÚC đứng đầu, tay bồng bé 3, 4 đứa trẻ hài đồng mũm mĩm tóc để ba trái đào. Có ý nói: Con cái tượng trưng cho Phúc Đức. Có con cái là có Lộc vì Tử sẽ sinh Tài. Có Tài, có đủ vật chất thì Thọ được. Con cái là cái vốn không chỉ mang lại tiền tài vật chất mà còn mang đến niềm vui tinh thần. Phải đủ cả hai yếu tính vật chất lẫn tinh thần thì con người mới vui sống, mới thọ được.

Quay về thực tế, ta thấy nhiều nước như Trung quốc hiện nay với chính sách hạn chế sinh sản, chỉ nhìn gần mà không nhìn xa, hạn chế niềm vui hạnh phúc của người dân sẽ lãnh cái hậu quả dân số sẽ già đi và theo thời gian cứ giảm dần và sẽ ảnh hưởng xấu về nhiều mặt khác nữa.

Ngày Xuân có mấy suy nghĩ lẫn thân coi như lời
chúc Tết các bạn Già ĐỒNG MÔN:

*Tuổi ngoài tám mươi chưa đeo kính
Thức suốt năm canh chỉ sợ gà !!!■*

Lê Thư

